
Ed. 50. Fyrirspurn
til utanríkisráðherra imi eignakaup af setuliðinu hér.

F rá  Haraldi Guðmundssyni.

Hefur ríkisstjórnin gert nokkrar ráðstafanir til þess að tryggja, að almenn- 
ingur og innlendar stofnanir eigi þess kost að kaupa án álagningnr efnivörur, verk- 
í'æri, vélar og annað það af eignum setuliðsins hér, sem hagkvæmt er að kaupa og 
eigi verður flutt burt, þegar setuliðið hverfur héðan?


